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๑/๑๐ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่  ๕/๒๕๕๔  

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔   

ณ  ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

----------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธาน 

๒. อาจารย์ ดร.อําพิน กันธิยะ รองคณบดี 

และรักษาการหัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ รองคณบด ี 

และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ รองคณบดี กรรมการ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

๖. นางไกรคํา หัสการบัญชา เลขานุการสํานักงานคณะฯ กรรมการและเลขานุการที่ประชุมฯ 

๗. นางพิราวรรณ์ สําเภาลอย หัวหน้างานบริหารท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมฯ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล   ติดภารกิจอื่น 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.ศรัล วรุณพันธุ์ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน ์สุระวัง 

๓. อาจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 

๔. อาจารย์ ดร.พิชญา บุญประสม 

๕. นายวสิูตร  ลิ่วเกียรติ 

๖. นางสาวสังวาลย์ วรรณกุล 

๗. นางสาวปิยะนุช สวัสดี 

๘. นางนงนุช  ทองอ่อน 
 

ผู้ช่วยคณบด ี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 

หัวหน้างานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัยและบริการชุมชน 

หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

รักษาการหัวหน้างานศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมต/ิข้อคิดเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ                             

อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔   

 

 ไม่มีวาระติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 
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๒/๑๐ 

 

๑.๒ การรับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ (โดยการแจ้งเวียน) 
 

 ไม่มีวาระการรับรองมติที่ประชุมฯ โดยการแจ้งเวียน 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 

 ๑.๓ นักศึกษาปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑ 

วิทยานิพนธ์ ของสมาคมอุตสาหกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (FoSTAT) 

  ประธานที่ประชุมฯ แจ้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑ วิทยานิพนธ์ ของสมาคมอุตสาหกรรม

เกษตรแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ในงาน Asian Food Conference ๒๐๑๑ ณ ศูนย์ไบเทค บางนา กรุงเทพ  

ซึ่งได้แก่ นายรชนิภาศ สมัครดํารงไทย มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.โปรดปราณ ทาเขียว และ ผศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง 

ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เร่ือง Extraction of Champaca (Michella champaca L.) essential oil and its application in 

instant Champa-flavored tea powders  
  

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔   
 

 เลขานุการที่ประชุมฯ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ประจําคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ท้ังนี้ได้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ ทุกทา่น  

ทาง e-office  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ  ซึ่งมีข้อแก้ไขจากคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

หน้า ๑/๑๑ รายช่ือผู้มาประชุม 

 ลําดับที่ ๒  ให้เพิ่ม “รักษาการหัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร” 

 ลําดับที่ ๓  ให้เพิ่ม “รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ” 

หน้า ๓/๑๑ 

๓.๑  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร   

จากเดิม  

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่ัวไปและทรัพยากร แจ้งไม่มีความคืบหน้าผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร    ขณะนี้ได้รับทราบในเบื้องต้นว่าจะมีการดําเนินการ

จัดตั้งกลุ่มวิจัยใหม่ขึ้น ๒ กลุม่  กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยของ

คณะฯ  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการขอใช้พื้นที่คณะฯ สําหรับการดําเนินงานวิจัยทั้ง ๒ กลุม่  โดยจะ

ได้นําพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรต่อไป     

แก้ไขเป็น  

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่ัวไปและทรัพยากร รายงานว่ายังไม่มีเร่ืองแจ้งเพิ่มเติมจากที่แล้วมา 

แต่ขณะนี้ได้รับทราบในเบื้องต้นว่าได้มีการขออนุมัติโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยใหม่ขึ้น ๒ กลุม่  

ซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยของคณะฯ  ถ้าโครงการได้รับการ

อนุมัติก็จะต้องมีการขอใช้พื้นที่เพื่อดําเนินงานวิจัย ซึ่งทางคณะกรรมการทรัพยากรจะได้

พิจารณาต่อไป 
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๓/๑๐ 

 

หน้า ๖/๑๑ ข้อ ๓)   

 จากเดิม   “ได้คะแนน ๑๒.๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕” 

แก้ไขเป็น     “ได้คะแนน ๑๒.๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๕”  

หน้า ๘/๑๑ ข้อ ๒)   

 จากเดิม “กัง้”   

แก้ไขเป็น    “กัน้” 

หน้า ๑๑/๑๑ จากเดิม ๐๖/๐๕/๒๕๕๔   

แก้ไขเป็น     ๐๖/๐๖/๒๕๕๔  
 

  ที่ประชุมฯ รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง          

๓.๑  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร   

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่ัวไปและทรัพยากร รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร ดังนี้ 

๑) รายการครุภัณฑ์เงินงบประมาณปี ๒๕๕๔ ได้ดําเนินการจัดหาชุดเคร่ืองอบแห้ง  

ไปแล้ว สําหรับงบเพิ่มเติมกลางปี รอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ส่วนเร่ืองการย้ายและปรับปรุงห้อง 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นการย้ายการเรียนการสอนกระบวนวิชาพื้นฐาน ไปสอนที่อาคารสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ   สําหรับห้องปฏิบัติการ  Processing   ยังดําเนินการปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ   

ประธานที่ประชุมฯ แจ้งให้ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) งบประมาณ เงนิรายได้กลางปี 

ที่รอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ไปก่อนได ้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อสภามหาวทิยาลัยอนุมัติ

แล้วเท่านัน้   

๒) กรณีของตําแหน่งนักโภชนาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหารที่ลาออก  เห็นควรให้สํานักวิชาฯ พิจารณาถึงความจําเป็นว่าจะบรรจุใหม่ในตําแหน่งเดิม หรือจะเปลี่ยนเป็น

ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร ์    ท้ังนี้   จากมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของนักโภชนาการ  จะเห็นว่าผูด้ํารงตําแหน่ง  

นักโภชนาการที่ลาออกไป  ได้ทําหน้าที่ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์มากกว่าตําแหน่งนักโภชนาการ 
 

 ที่ประชุมฯ รับทราบ  และมีความเห็นขอเสนอให้สํานักวิชาฯ ปรับเป็นนักวิทยาศาสตร์   

จะเหมาะสมกว่า  เนื่องจากให้ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

๓)    การขอใชพื้น้ที่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     ประธานที่ประชุมฯ  แจ้งว่ามีหน่วยวิจัยที่เสนอขอจัดตั้งมีจํานวน ๒ กลุ่มวิจัย คือ ๑) 

หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์ข้าว มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง เป็นหัวหน้าโครงการ  ๒) คือ หน่วยวิจัย

เทคโนโลยีการอบแห้งอาหาร  มีอาจารย์ ดร.พิชญา บุญประสม พูลลาภ  เป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งกลุ่มวิจัย 

ท้ัง ๒ กลุม่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ให้ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร

คณะฯ พิจารณาต่อไป      
 

    ที่ประชุมฯ รับทราบ  



๓.๒  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

ฝ่ายวิชาการ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 ๑) จํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวปีการศึกษา 2554 

 จํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวปีการศึกษา ๒๕๕๔  สรุปได้ดังนี้คือ นักศึกษาที่ผ่าน

การสอบโควตา จํานวน ๑๒๖ คน (รายงานตัว ๑๒๐ คน)  นักศึกษาที่ผ่านการสอบ Admission  จํานวน ๒๓๘ คน  

(รายงานตัว ๒๒๓ คน)  นักศึกษาจากโครงการนักกีฬาและรับร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน จํานวน ๔ คน (รายงานตัว 

๓ คน)   รวมจํานวนท้ังสิ้น ๓๖๘ คน (รายงานตัว ๓๔๖ คน)    รายละเอียดดังในตารางด้านล่าง    

สาขา

วิชา

โควตา

รายงานตัว 

(ออกรหัส)

ส่วนกลาง

รายงานตัว 

(ออกรหัส)

กีฬา

รายงานตัว 

(ออกรหัส)

รับร่วม มข. มอ.

รายงานตัว

(ออกรหัส)

รวม

รายงานตัว 

(ออกรหัส)

จํานวนรับ

ตามแผน

ร้อยละ

FST 30
(30)

31
(33)

0
(1)

61
(64)

60 101.67

BIOT 15
(16)

37
(40)

2
(2)

54
(58)

55 98.18

FE 32
(34)

34
(35)

66
(69)

60 110.0

PDT 15
(15)

54
(56)

69
(71)

60 115.0

PKT 20
(23)

35
(36)

55
(59)

60 91.67

MPT 8
(8)

32
(38)

1
(1)

41
(47)

50 82.0

รวม 120
(126)

223
(238)

0
(1)

3
(3)

346
(368)

345 100.29

   ประธานที่ประชุมฯ  กล่าวเสริม 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรแห่ง

ประเทศไทย  ได้นําเสนอในภาพรวมของหลักสูตรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรพบว่า  หลักสูตรที่น่าเป็นหว่งคือ 

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาลดลง ซึ่งคาดว่าในอีก ๕ ปีข้างหน้า หลักสูตรจะถูกปิด

หลายสถาบันเนื่องจากไม่คุ้มทุน     

 ปัจจุบันหลักสูตรทุกหลักสูตรมุ่งสู ่“หลักสูตรสหกิจศึกษา” มีการใช้งบประมาณ 

ในการนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อหลักสูตร   เมื่อเทียบกับค่าลงทะเบียนของ

กระบวนวิชา ที่เรียกเก็บในอัตราหน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท  จํานวน ๙ หน่วยกิต  คิดเป็น ๙๐๐ บาทต่อคน  ซึ่งเมื่อ

เทียบสัดส่วนของค่าใช้จ่ายแล้วไม่คุ้มทุน  จึงมีความเห็นให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสหกิจศึกษาในภาคการเรียนที่

ลงทะเบียนสหกิจศึกษา  นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมพิเศษ 

    ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ     ประธานที่ประชุมฯ มอบหมายให ้

ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.ศรัล วรุณพันธ์ุ)  ประสานงานกับหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ  ในการจัดทํา

ร่างประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสหกิจศึกษา  โดยให้คํานวณต้นทุนการเรียนการสอนจากค่าใช้จ่ายจริงต่อ

วิสัยทัศน์ : เป็นผูนํ้าทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศ 
ค่านิยม   : ซื่อสัตย ์สามัคคี มีวินัย ร่วมใจพัฒนาองค์กรและสิ่งแวดล้อม 

 

๔/๑๐ 

 



วิสัยทัศน์ : เป็นผูนํ้าทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศ 
ค่านิยม   : ซื่อสัตย ์สามัคคี มีวินัย ร่วมใจพัฒนาองค์กรและสิ่งแวดล้อม 

 

๕/๑๐ 

 

หัวสําหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท้ังนี้การจัดทําประกาศดังกล่าว จะจัดทํา

พร้อมๆ กับการเสนอขออนุมัติหลักสูตร 

    นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมฯ ได้แนะนําให้คิดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย  

สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  โดยให้อยู่บนต้นทุนที่ไม่ต่างจากเดิมมาก และให้เทียบเคียงกับ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นประกอบการพิจารณา   

 

 ๒) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แจ้งว่าคณะฯ มีโครงการ Road show  

จะมีกําหนดการออกประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ จึงขอความร่วมมือ

คณาจารย์ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  สําหรับตารางวันและเวลาจะแจ้งสาขาวิชาทราบต่อไป 

 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ และประธานที่ประชุมฯ เสนอควรตั้งเป็นคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน  และในการดําเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคร้ังนี้จะใช้เป็น KPI ในด้านงานบริการ

วิชาการ  จึงขอมอบหมายให้งานบริการการศึกษาดําเนินการและรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

   นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมฯ ให้ทวงถามความคืบหน้าในการดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรทั้ง ๗ หลักสูตรที่กําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการ  เนื่องจากข้ันตอนการดําเนินการมี

กําหนดการส่งให้มหาวิทยาลยัภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
 
 

๓.๓  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แจ้งกําหนดการตรวจสอบและประเมินระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔   โดยมี

รายนามกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 

• รศ. ดร. สิรี ชัยเสร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   ประธานกรรมการ 

• รศ. ดร. ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา  กรรมการ  

• ผศ. ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์  กรรมการ 

• รศ. นพ. ชเนนทร ์วนาภิรักษ ์  กรรมการ 

 

 ที่ประชุมฯ รับทราบ   
 

๓.๔  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานผลการดําเนินงาน ๒ ด้าน ดังนี้ 

 ๑. ด้านการวิจัย 

    ๑)  การเดินทางไปเข้าร่วมหารือและประสานงานวิจัย ณ ประเทศอิตาลี   

     การเดินทางไปเข้าร่วมหารือและประสานงานวิจัย ณ ประเทศอิตาลี  มีผู้ร่วม

เดินทางในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์  ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง และ

อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ ์   ได้ร่วมหารือเรื่องการประสานงานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา  ท้ังนี้

คณะฯ ได้แนะนําคณะฯ แนะนําคลัสเตอร์ กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และการพัฒนาหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัย 

สุพานุวง 



วิสัยทัศน์ : เป็นผูนํ้าทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศ 
ค่านิยม   : ซื่อสัตย ์สามัคคี มีวินัย ร่วมใจพัฒนาองค์กรและสิ่งแวดล้อม 

 

๖/๑๐ 

 

     สําหรับโครงการ FP7  ต้องรอการเปิดรับข้อเสนออย่างเป็นทางการประมาณต้น

เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งจะได้ดําเนินการส่งข้อเสนอโครงการต่อไป 

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา  เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร และ  Free University of  Bozen-Bolzano  ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา  

แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะที่ใช้จ่ายส่วนตัว 

     ประธานที่ประชุมฯ แจ้งเพิ่มเติม ในเร่ืองงบวิจัย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย NRU ชุดที่ ๒ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

วิจัยแห่งชาต ิ(งบไทยเข้มแข็ง) จํานวน ๒ กลุ่มใหญ่   แต่โครงการดังกล่าวจะมีความเสี่ยงในงบประมาณ ปี  ๒๕๕๕  

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล ซึ่งจะมโีอกาสถูกตัดงบประมาณ ประมาณ ๕๐% 

    ๒) ความคืบหน้าโครงการอาหารพื้นเมือง : โครงการไส้อั่ว 

     โครงการอาหารพื้นเมือง : โครงการไส้อ่ัวเพื่อสุขภาพ  โดยความร่วมมือจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ได้ดําเนินส่งข้อเสนอ

โครงการใหส้ํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสนอของบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

    ๓) ความคืบหน้าโครงการนํ้าตาลลําไย 

     เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา  คณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์

โครงการตามสื่อต่างๆ  และมีความคืบหน้าในการสร้างสายการผลิตประมาณ ๖๐-๗๐% 

     ประธานที่ประชุมฯ แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงโรงงานต้นแบบของคณะฯ   

เนื่องจากสํานักงานจังหวัดได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เพื่อขอใช้พื้นที่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่  ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ได้อนุมัติการขอใช้พื้นที่

ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   คณะฯ จะได้ประโยชน์หลังจากสิ้นสุดโครงการ โดยครุภัณฑ์จะถูกโอนเป็นของคณะฯ 

ซึ่งอยู่ในแผนการจัดการบริการโรงงานต้นแบบ 

 

    ที่ประชุมฯ รับทราบ 
  

 

 ๒. ด้านการบริการวิชาการ 

    ๑) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ APEC  

     การจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาต ิ APEC ATCWG  Biofuels Network 

Annual Symposium and Biotrade/Technical Training Workshop  ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมคันทารีฮิลล ์    ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอขอบคุณทีมงาน 

ทุกท่านที่มีส่วนทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติมีความพึงพอใจต่อการเข้า

ร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้   สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.agro.cmu.ac.th 
 

    ๒) โครงการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

     โครงการความร่วมมือระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร และธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกันดําเนินการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้า 

ธ.ก.ส.  คณะฯ ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกําลังจะส่งรายงานความก้าวหน้า 

คร้ังที่ ๒  โดยคณาจารย์ของคณะฯ ได้ออกไปให้บริการวิชาการให้กับสถานประกอบการด้วยแล้ว 

 

     ที่ประชุมฯ รับทราบ  

http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=16
http://www.agro.cmu.ac.th/


วิสัยทัศน์ : เป็นผูนํ้าทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศ 
ค่านิยม   : ซื่อสัตย ์สามัคคี มีวินัย ร่วมใจพัฒนาองค์กรและสิ่งแวดล้อม 

 

๗/๑๐ 

 

 

๓.๕  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานผลการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

๑) รายงานผลการประเมินการกิจกรรมวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  จากผู้ประเมิน ๑๖๘ 

ท่าน  โดยมีผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับด ี   มีบางหัวข้อที่ได้รับการ

ประเมินในระดับน้อย 

๒) แจ้งกิจกรรม วันไหว้ครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีกําหนดจัดในวันพฤหัสบด ี 

ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔   

๓) แจ้งกิจกรรม ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีกําหนดจัด 

ในวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔   
 

     ที่ประชุมฯ รับทราบ  

     และรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หรือการแจ้ง

กําหนดการกิจกรรมต่างๆ ควรมีการเตรียมการและแจ้งกําหนดการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คณาจารย์ทราบล่วงหน้า

เพื่อให้ทราบกําหนดการล่วงหน้าและมีผลต่อจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาได้มากขึ้น 

 

๓.๖  ผลการดําเนินงานของสํานักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร  

   รักษาการหัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

   ๑) ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทํา TOR  มีความสับสนระหว่างคณาจารย์ที่มี

สถานภาพเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิม และออกประกาศใหม ่  มีสาระ 

สําคัญดังนี้ 

 พนักงานมีภาระงานขั้นตํ่าอย่างไร 

 การแบ่ง section ของคณาจารย ์  

 การคิดภาระงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 หน้าสุดท้าย ปรับคํา/ตัดคํา  โดยตัดคําว่าข้าราชการออก   

หากใกล้รอบประเมินหรือกองบริหารงานบุคคลแจ้งเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมิน

ข้าราชการมาให ้ จะได้แจ้งให้บุคลากรทราบต่อไป 

   ๒) โครงการ/กิจกรรมที่สํานักวิชาฯ ได้เสนอและได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

ในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แตเ่น่ืองจากได้เลยระยะเวลาดําเนินการและขณะนี้ใกล้

ปิดงบประมาณ  สํานักวิชาฯ จึงขอคืนงบประมาณดังกล่าวให้คณะฯ โดยขอยืนยันใช้งบประมาณในส่วนของ

กิจกรรมโครงการ ๒ โครงการ คือ โครงการการเตรียมความพร้อมในการสอบนักวิทยาศาสตร์การอาหาร 

(๓๐,๐๐๐ บาท)  และโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร (๔๒,๐๐๐ บาท)   

   ๓)  การให้บริการของสโตร์กลาง  ของห้องปฏิบัติการ Micro  ที่ได้ย้ายไปที่สาขา 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ขอปรับเวลาการให้บริการสําหรับนักศึกษาโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผูดู้แลในส่วนนี้  โดยได้

จัดเวลาการให้บริการ เป็น ๒ ช่วง คือ ๑๐.๐๐-๑๒-๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 



วิสัยทัศน์ : เป็นผูนํ้าทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศ 
ค่านิยม   : ซื่อสัตย ์สามัคคี มีวินัย ร่วมใจพัฒนาองค์กรและสิ่งแวดล้อม 

 

๘/๑๐ 

 

   ๔) ภาระงานสอนแต่ละกระบวนวิชาเพื่อเกลี่ยภาระงานของคณาจารย์ในสํานักวิชา 

โดยขอให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ช่วยดําเนินการวางแนวทางในระดับนโยบายในการจัดภาระงานสอน  เพื่อ

สํานักวิชาฯ จะได้นําไปปฏิบัติต่อไป 
 

    ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 

๓.๗    ผลการดําเนินงานของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  

   หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์ฯ ดังนี้  

๑)  โครงการผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวด :  

- อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก มช. เพื่อใช้พื้นที่ห้องซ่อมบํารุง ในอาคารโรงงาน

ต้นแบบเป็นสถานที่ผลิตน้ําดื่ม  หลังจากนั้นจะขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตน้ําดื่มจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่ 

- ได้มีการทดลองเดินสายการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ขนาด ๓๕๐ มล.  จํานวน 

๕๐๐ ขวด  เพื่อใช้แจกให้กับนักศึกษาในวันไหว้ครู วันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๔  พร้อมท้ังมีการจัดส่งตัวอย่างไป

ตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 

๒)  การปรับปรุงอาคารโรงงานต้นแบบสําหรับการผลิตน้ําตาลลําไย  ได้มีการ

ปรับปรุงผนังกั้นห้องในโรงงานต้นแบบ  ทําจากวัสดุ VIVA Board  โครงเหล็กสูง   ๒.๔ เมตร  ทําการทาสีแล้ว  และ

เป็นผนังที่ล้างทําความสะอาดได ้   

๓)  ร้าน Jo Bakery  ได้ดําเนินการเสนอราคาการดําเนินการ ขอ อย.สําหรับ

ผลิตภัณฑ์อาหารผักดองในภาชนะขวดแก้ว   จํานวน ๕ ผลิตภัณฑ์ 

๔)  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.) หัวหน้าศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมรับ

ฟังการชี้แจงจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เกี่ยวกับการจัดส่งข้อเสนอโครงการที่จะเสนอขอรับงบประมาณจาก อวน. 

ประจําป ี๒๕๕๕  ซึ่งคาดว่าจะมีงบประมาณท้ังหมด ๒๕ ล้านบาท ในคร้ังนี้ทาง มช. มีนโยบายจะให้รวมโครงการ

แบบบูรณาการโดยเสนอโครงการผ่าน ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (Technology Development Center 

for  Industry – TDCI) I  กําหนดส่งโครงการในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๕๔  ท้ังนี้ หัวหน้าศูนย์ฯ ได้มีการเชิญประชุม

คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังรายละเอียดการจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

อวน ประจําปี ๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๔  

๕)  รายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ : การใช้บริการ

โรงงานต้นแบบ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆ มีรายรับ เป็นเงินจํานวน  ๑๘๘,๐๓๐  บาท  (หนึ่งแสน

แปดหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน)  (เม.ย.๕๓  - ปัจจุบัน) 
 

 

    ที่ประชุมฯ รับทราบ  

 

๓.๘   ผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

   เลขานุการสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  รายงานว่ายังไม่มีเร่ืองแจ้งเพิ่มเติมในที่

ประชุมคร้ังนี้   
 

 ที่ประชุมฯ รับทราบ 



วิสัยทัศน์ : เป็นผูนํ้าทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศ 
ค่านิยม   : ซื่อสัตย ์สามัคคี มีวินัย ร่วมใจพัฒนาองค์กรและสิ่งแวดล้อม 

 

 ๙/๑๐

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑  พิจารณากระบวนวิชาเปิดใหม่ PDT ๖๐๕๔๗๖ การประเมินอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ได้รายงานกระบวนวิชาเปิดใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวน ๑ กระบวนวิชา คือ ๖๐๕๔๗๖ การประเมินอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
 

    ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ      
 

    ๔.๒  รายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยั 

ประเมินครั้งที่ ๑  (นายณัฐกรณ์  กองศร ี และนายพาโชค สุจาร)ี 

    ประธานที่ประชุมฯ รายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเมินคร้ังที่ ๑  จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

    นายณัฐกรณ ์ กองศรี  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก   

    นายพาโชค สุจาร ี  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 

    ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ    
 

๔.๓  การขอขยายเวลาปฏิบัติงาน (ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์) 

 ประธานที่ประชุมฯ แจ้งว่าสํานักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร ไดข้อขยายเวลาการปฏบัิติงาน

ของ ศาสตราจารย ์ดร.นิธิยา รัตนาปนนท ์มีกําหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เนื่องจากเป็น

ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่หาผู้ที่จะทําหน้าที่แทนได้ยาก และเพื่อประโยชน์โดยรวมของส่วนงาน 

ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓  
ข้อ ๒๒ วรรค ๒ ระบุว่า คณาจารย ์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ และนักวิจัยระดับเชี่ยวชาญพิเศษที่ไดรั้บการ
ประเมินผลงานในระดับดีเยี่ยม เมื่ออายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว มหาวิทยาลัยอาจต่อสัญญาจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจําเป็นปีๆ ต่อไปอีกเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามท่ี ก.บ. กําหนด ท้ังนี้ อายุต้องไม่เกินเจ็ดสิบปี 

   

    ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วและมอบหมายหน่วยทรัพยากรบุคคล  งานบริหารทั่วไป  

ตรวจสอบแนวทางการประเมินที่ถูกต้องตามระเบียบว่าให้ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปี หรือ

ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ๕ ปีที่ผ่านมา  ขอข้อสรุปเพื่อประกอบการ

พิจารณา 
 

๔.๔  การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 ประธานที่ประชุมฯ  แจ้งสืบเน่ืองจากการลาออกจากตําแหน่งของหัวหน้าสํานักวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร  มีผลทําให้ตําแหน่งดังกล่าวว่างลง   

 ที่ประชุมฯ รับทราบ และประธานที่ประชุมฯ ขอให้ประชาสัมพันธ์การเสนอช่ือให้กับ

บุคลากร ๓ กลุ่ม  คือ  บุคลากรภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรม
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